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 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  ๒  ปี  พ.ศ. 255๙ 

วันที ่ 15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

ผู้มาประชุม 
1.  นายสมพร    พูลเปี่ยม  ประธานสภา 
2. นายสมนึก  เฮียนตัน  รองประธานสภา 
3. นางสาวศศิกานต์  สิงห์ใส  ส.อบต.ม.1 
4. นายประกิต  คงบุญ  ส.อบต.ม.1  
5. นายเหมันต์  แอ่นดอย ส.อบต.ม.2 
6. นายนิด   ดีประชา  ส.อบต.ม.2 
7. นายประทีป  หลวงจันทร์ ส.อบต.ม.3  
8. นายสิทธิณัฐ  บัวผัน  ส.อบต.ม.4 
9. นางสาวพิชชา  สัตย์ค า  ส.อบต.ม.5 
10. นายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5 
11. นายภูทอน  อ่อนนุ่ม  ส.อบต.ม.6 
12.  นายอ านาจ  พรมจันทร์ ส.อบต.ม.7 
13. นายดิเรก  ภู่คง  ส.อบต.ม.7 
14. นายจิรัฎฐ ์ ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.ม.8 
15. นางทองสุข  แก้วสะแสน ส.อบต.ม.9 
16. นายวาดีพอ    รักไทย  ส.อบต.ม.10 
17. นายไพบูลย์  แซ่จ้าง  ส.อบต.ม.10 
18. นายสมบัติ  สาโคตรวรรณ์ ส.อบต.ม.12 
19. นายปรีชา    ยุทธพันธ์ ส.อบต.ม.13 
20. นายทุเรียน  วงราชบุตร ส.อบต.ม.13 
21. นายมาลัย  อยู่ดี  ส.อบต.ม.14 
22. นายชูชีพ  อนุยูร  ส.อบต.ม.14  
23. นายประทวน  นิลรัตนานนท์ ส.อบต.ม.15 
24. นายบุญเลิศ  ข าวงค์  ส.อบต.ม.15  
25. นายทองดี  ยิ้มละมัย ส.อบต.ม.16 
26. นายฮม   สระทองหน ส.อบต.ม.16  
27. นายวิรัชน ์ มีโพธิ์  ส.อบต.ม.17 
28. นายประดิษฐ  สุกน้อย  ส.อบต.ม.17 
29. นายจง   สีบัวลา  ส.อบต.ม.18   
30. นายมนตรี  อ่ิมสมบัติ ส.อบต.ม.19 
31. นางดารากร    หล้าหลั่ง  ส.อบต.ม.19  
32. นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20 
33. นายพยุง   พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20 
34. นายไพรัตน์  มีชัย  ส.อบต.ม.21 
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35. นายบุญส่ง  อุ่นชาวนา ส.อบต.ม.21 
36. นายล าพูน  จุ่นพันธ์  ส.อบต.ม.22 
37. นางนงนุช  ใจค า  ส.อบต.ม.23  
38. นายสมบูรณ์  พุทธัง  ส.อบต.ม.24   
39. นายอดุลย์  บ ารุงจิตร ส.อบต.ม.24 
40. นางล าคลอง  กองแก้ว  ส.อบต.ม.25  
41. นางปภาวรินท์  อชิตพล  ส.อบต.ม.25 
42. นายวินัย   พรมมาตร เลขานุการสภาฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ นายก อบต. 
2. นายบุญชุบ    อ้นศรี  รองนายก อบต.  
3. นายสังคม  วงภูดร  ปลัด อบต. 
4. นายเที่ยง  สมโภชน ์ รองปลัด อบต. 
5 พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ หน.สน.ปลัด 
6. นางระพีพร  ไพโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
7. นางสาวพิมพา  ค าแสง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
8. นายสถาพร  ทรัพย์พฤทธิ์กุล  วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 
9. นางรักชนก   จิตต์จริง  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รก.หน.กองคลัง 
10. นายกฤษติพงศ์  มัตนามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววณิชชากร น่วมถนอม ส.อบต.ม.8  ลากิจ 
2. นายวิโรจน์   บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  ลากิจ 
3. นายบุญยงค์  เชียงปา  ส.อบต.ม.11  ลากิจ 
4. นางสาวน้ าเพชร  กิ่มไร้  ส.อบต.ม.23  ขาด 
5. นางวันเพ็ญ  มุมมาลา  ส.อบต.ม.22  ลากิจ  
6. นางฉลอง  เหล่ากสิกิจ ส.อบต.ม.12  ลากิจ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   
 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   สวัสดีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน   
(ประธานสภาฯ)  ผมนายสมพร  พูลเปี่ยม  ประธานสภาฯ  ขอเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  

ประจ าปี พ.ศ. 255๙  วันที่  15  สิงหาคม  255๙  มีสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 43 ท่าน  ขาด 3 ท่าน ลา 3 ท่าน 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
(ประธานสภาฯ) -ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ-   
 นายสมพร  พูลเปี่ยม   ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 
 (ประธานสภาฯ)  พ.ศ.2559 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 
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 นายวินัย พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม  
 (เลขานุการสภาฯ)  นายวินัย พรมมาตร ส.อบต.ม.6 ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯการรับรองการรายงานการประชุม

สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ขอเชิญท่าน
สมาชิกสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุม โดยพิจารณาทีละหน้าหากมีข้อผิดพลาดหรือต้องแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมก็ขอให้แจ้ง (พิจารณาจากหน้าที่ 1-9 )  

นางดารากร หล้าหลั่ง ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ส.อบต.ม.19)                ดิฉันนางดารากร หล้าหลั่ง ส.อบต.ม.19 อยากทราบถึงว่าในวาระประชุมเกี่ยวกับการ จัดตั้งโรงสี

ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านท่าพุทราออกยังไม่ได้มีการบันทึกถ้ารับไปแล้วสมาชิกจะมีความผิดอย่างไร
หรือไม่  

นายสมพร  พูลเปี่ยม ขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ดูหน้าที่ 6 ใบแก้ไขใหม่คือผมขอชี้แจ้งเรื่องการจัดตั้งโรงสี  
(ประธานสภาฯ)  ชุมชน หมู่ที่ 9 ไม่ได้ผ่านประชามติภายในหมู่บ้าน  
นางดารากร หล้าหลั่ง ขอบคุณค่ะท่านประธานสภาฯ 
(ส.อบต.ม.19)  
นายสมพร  พูลเปี่ยม ผมนายสมพร พูลเปี่ยม ประธานสภาฯขออนุญาตท าหน้าที่สมาชิกอบต.ม.9 เพ่ือแปรญัตติและ 
(ประธานสภาฯ) ขอให้ท่านรองประธานสภาฯท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ 
นายสมนึก เฮียนตัน เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม   
(รองประธานสภาฯ) นายสมนึก เฮียนตัน รองประธานสภาฯขอท าหน้าที่แทนท่านประธานสภาฯ 
 ระเบียบวาระท่ี 3.1 

พิจารณาวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เรียนเชิญ นายพยุง พึ่งช้าง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงผลการพิจารณาการแปร
ญัตติให้ทางสภาฯได้รับทราบ  

นายพยุง พึ่งช้าง เรียนท่านประธานสภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายพยุง พึ่งช้าง ประธาน 
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ)   คณะกรรมการแปรญัตติตามที่มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีสมัย สามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2559 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโกสัมพี ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย 

 1. นายพยุง พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20 ประธานกรรมการ 
 2. นายจิรัฎฐ ์ ฐิติพงษ์ภักดี ส.อบต.ม.8 รองประธานคณะกรรมการ 
 3. นางพิชชา  สัตยค า  ส.อบต.ม.5 กรรมการ 
 4. นายสิทธิณัฐ บัวผัน  ส.อบต.ม.4 กรรมการ 
 5. นายวินัย พรมมาตร ส.อบต.ม.6 กรรมการ/เลขานุการ 
 จึงได้เชิญคณะกรรมการแปรญัตติเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาแปรญัตติในวันที่ 12 สิงหาคม 

2559 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ขณะนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จ านวน 5 คน ครบ
องค์การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 

นายพยุง พึ่งช้าง ระเบียบวาระท่ี 3.1 ผมนายพยุง พึ่งช้าง และ นายวิทยา หาญมนตรี ส.อบต.ม.20  
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ) บ้านคลองแตงโม ขอยื่นเสนอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี แผนงาน
เคหะและชุมชนงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างหน้าที่ 65 โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ หมู่ที่ 20 ตั้งไว้ 195,000.-บาท ด าเนินการติดตั้งโคมไฟถนน จ านวน 6 ชุดสูง 6.00 เมตร 
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พร้อมฐาน เสา ชุดโคม อุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามรายละเอียด
ที่ อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 45 ข้อ 7  (กองช่าง) 
ขอแก้ไขเป็น 
1.1 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านคลองแตงโม ตั้งไว้ 195,000.- 
บาท ด าเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมตู้ควบคุมเพ่ือสูบน้ าบาดาลเพ่ือระบบประปา ขนาด
ก าลังไฟไม่น้อยกว่า 1,500 วตัต์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดที่ 
อบต.ก าหนด แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้าที่ 54  
ข้อ 8 (กองช่าง) เชิญผู้ยื่นเสนอแปรญัตติได้ชี้แจงเหตุผลในการขอเสนอแปรญัตติครั้งนี้  

นายสมนึก เฮียนตัน มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยเชิญเรียนถามได้ ท่านสมาชิกสภาฯคงจะเข้าใจแล้วว่าสมาชิก 
(รองประธานสภาฯ) หมู่ที่ 20 ได้ยื่นขอเสนอยื่นแปรญัตติเพ่ือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเฉพาะโครงการจากโครงการติดตั้ง

โคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 20บ้านคลองแตงโม เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์พร้อมตู้ควบคุมเพ่ือสูบน้ าบาดาลเพื่อระบบประปางบคงเดิมผมขอมติในที่ประชุมสภาฯ 

 หากท่านสมาชิกสภาฯเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 43 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมนึก เฮียนตัน เรียนเชิญ นายสมพร พูลเปี่ยม ส.อบต.ม.9 บ้านท่าพุทรา เชิญยื่นเสนอแปรญัตติในครั้งนี้ 
(รองประธานสภาฯ) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายสมพร พูลเปี่ยม ส.อบต.ม.9 
(ประธานสภาฯ) บ้านท่าพุทรา ขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี เรื่อง งบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี แผนงานส่งเสริม
การเกษตร งบด าเนินการค่าใช้สอย 1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงสีชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านท่าพุทรา 
งบประมาณตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องในการจัดตั้งโรงสีชุมชนแผนพัฒนา
สามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง หน้าที่ 83 ข้อ 2 (ส านักปลัด) 

 ขอแก้ไขเป็น 
 ขอลดรายจ่ายร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนต าบล แผนงานส่งเสริมการเกษตรงบด าเนินการ 
 ค่าใช้สอย 1.1.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงสีชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านท่าพุทรา งบประมาณตั้งไว้ 0.-

บาท สาเหตุที่ต้องน าออกเนื่องจากไม่ผ่านการประชาคมมติในหมู่บ้านครับ 
นายสมนึก เฮียนตัน ทางสมาชิกอบต.หมู่ที่ 9 ได้ขอยื่นแปรญัตติเรื่องขอปรับลดรายจ่ายร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(รองประธานสภาฯ) ร่ายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพราะไม่ได้ผ่านการประชาคมมติในหมู่บ้าน หากท่าน

สมาชิกสภาฯท่านเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 43 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมนึก เฮียนตัน หากไม่มสีมาชิกสภาฯท่านใดอภิปราย หรือว่าสอบถามเรื่องการแปรญัตติผมขออนุญาติให้ 
(รองประธานสภาฯ) ประธานสภาฯมาท าหน้าที่ต่อไป 
นายสมพร  พูลเปี่ยม 3.2 พิจารณาวาระท่ี 3 พิจารณาขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หากท่านสมาชิกเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 43 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2559 โอนครั้งที่ 10 ขอเรียนเชิญหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจง 
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พ.จ.อ.สังคม แจ่มหม้อ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผม พ.จ.อ 
(หน.สน.ปลดั) สังคม แจ่มหม้อ  หัวหน้าส านักปลัด จะท าการแจ้งบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 โอนครั้งที่ 10/2559 โอนเพิ่ม 2 โครงการประกอบด้วย 
 1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน อบต.โกสัมพี และอาคาร อปพร. งบประมาณ 

200,000.- บาท เหตุที่ต้องโอนเนื่องจากไม่ได้งบประมาณไว้(รายละเอียดแนบท้ายหมายเลข1) 
 2.จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบจ านวน 2 หลัง ราคาหลังละ 25,000.- บาท งบประมาณ 50,000 เหตุที่

ต้องโอนเนื่องจากไม่ได้งบประมาณไว้ (รายละเอียดแนบท้ายหมายเลข 1) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม 3.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2559 ครั้งที่ 10 หากท่านสมาชิกเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 43 เสียง ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม 3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินโครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(ประธานสภาฯ) คลองข้าวเหนียวแดง หมู่ที่ 6 บ้านไร่ล าปาง งบประมาณตั้งไว้ 659,000.- บาท 
นายเที่ยง สมโภชน์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเรื่อง 
(รองปลัด อบต.)  โครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองข้าวเหนียวแดง หมู่ที่ 6 บ้านไร่ล าปางจะท า

การเปิดซองภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 จะแจ้งให้ผู้รับจ้างมาท าสัญญาแต่เนื่องจากเรายัง
ไม่ได้เปิดซองจึงขอกันเงินไว้ก่อน 

นายสมพร  พูลเปี่ยม วาระท่ี 3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติกันเงินโครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ า  
(ประธานสภาฯ) ล้นคลองข้าวเหนียวแดง หมู่ที่ 6 บ้านไร่ล าปาง สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องแจ้งเพ่ิมเติม หรือจะ

สอบถามเพ่ิมเติมเรียนเชิญหากไม่มี สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยหรือไม่หากสมาชิกสภาฯเห็นด้วยขอให้
ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ 43 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง    
นายสมพร  พูลเปี่ยม     ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องแจ้งเรื่องอ่ืนๆให้สภาได้รับทราบเพ่ิมเติมขอเรียนเชิญ 
(ประธานสภาฯ)                
นายเที่ยง สมโภชน์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามท่ี 
(รองปลัด อบต.) นายวิรัชน์  มีโพธิ์ สมาชิก อบต.ม.17 ได้ขอข้อมูลสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีประจ าปี 2557  
 (ตามรายละเอียดแนบท้ายสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) 
 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายเที่ยง สมโภชน์ เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกขอแจ้งสมาชิกหมู่ท่ี  
(รองปลัดอบต.)               11 และหมู่ท่ี 13 เรื่อง ขอขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาล

จังหวัดก าแพงเพชรแจ้งมาว่าจะท าย้ายไปยังต าบลอ าเภออ่ืนก่อนเพราะในเขตพ้ืนที่ของหมู่ที่จะ
เจาะมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการขุดเจาะขอให้แจ้งชาวบ้านทราบด้วยครับ 

นายสมนึก เฮียนตัน ขออนุญาตดังนั้นเราจะขอหนังสือแจ้งให้ชาวบ้านทราบด้วย 
(รองประธานสภาฯ) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม สมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องแจ้งเพ่ิมเติม หรือจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญหากไม่มีผมขอปิด 
(ประธานสภาฯ) การประชุมสภาฯในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 
 



๖ 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น.  
 
 
 

(ลงชื่อ)                                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายวินัย  พรมมาตร) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

 

 
  (ลงชื่อ) 

(นายสมพร  พูลเปี่ยม) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

 

ผู้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 

 
             (ลงชื่อ)                                             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

      (นายวิทยา  หาญมนตรี) 
                                                           สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20      
 
 
 

(ลงชื่อ)                                             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายปรีชา  ยุทธพันธ์) 
                                                           สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13                               

 

 

   (ลงชื่อ)                                            เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายเหมันต์  แอ่นดอย) 

                                                          สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 


